



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 561 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2566

ช่วงวันที่ 17-21 เมษายน 2566

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 97.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 96.2 ในเดือน ก.พ. 66
- ในเดือน มี.ค. 66 มีผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ 9,179 ราย เพิ่มขึ้น 28%YoY
- IMF และธนาคารโลกออกแถลงการณ์ร่วมกันว่า IMF และธนาคารโลกจะจัดการประชุมประจำปี 69 ที่กรุงเทพฯ
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 12 เม.ย. 66

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า**ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 97.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 96.2 ในเดือน ก.พ. 66** โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และสูงสุดในรอบ 10 ปี (นับตั้งแต่เดือน ม.ค. 56) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของค่าดัชนีฯ พบว่า ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกองค์ประกอบ ทั้งดัชนีคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ยกเว้นต้นทุนประกอบการ ทั้งนี้สาเหตุที่ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายของอุปสงค์ในประเทศ และกำลังซื้อในส่วนบุคคลจากรายได้ภาคเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า**ในเดือน มี.ค. 66 มีผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ 9,179 ราย เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับปีก่อน** และมีมูลค่าทุนจดทะเบียน 299,608 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจของยื่นขอจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป และธุรกิจธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ตามลำดับ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกออกแถลงการณ์ร่วมกันว่า IMF และธนาคารโลกจะจัดการประชุมประจำปี 69 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนับตั้งแต่ปี 34 โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมดังกล่าวในเดือน ต.ค. 69 ทั้งนี้การประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกถือเป็นการประชุมใหญ่ระดับโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิก รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนา ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นักวิชาการ และสื่อมวลชน เพื่อหารือกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เสถียรภาพทางการเงินของโลก การแก้ไขปัญหาความยากจน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และประเด็นอื่นๆ

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพุธที่ 12 เม.ย. 66 โดยเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนในกรอบอ่อนค่า แต่ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนปลายสัปดาห์ ทั้งนี้เงินบาทมีแรงหนุนช่วงสั้นๆ ในช่วงต้นสัปดาห์ตามทิศทางเงินหยวนหลังจากตัวเลขจีดีพีในไตรมาสที่ 1/66 ของจีนออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แต่ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบที่อ่อนค่าสอดคล้องกับสกุลเงินเอเชีย เนื่องจากเงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยบวกจากท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟด ซึ่งหนุนการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC วันที่ 2-3 พ.ค. 66 และนอกจากนั้นการอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิทั้งหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ตามการฟื้นตัวของราคาทองคำในตลาดโลกและทิศทางของสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยลบจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ เช่น จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ปรับเพิ่มขึ้น และยอดขายบ้านมือสองเดือน มี.ค. ที่หดตัวลง



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.5 ในเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน, ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ในเดือน มี.ค. ร่วงลง 1.2%, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. ลดลง 2.4%MoM และดิ่งลง 22%YoY
- **ประเทศจีน:** ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 1/66 ขยายตัว 4.5%YoY, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.9%YoY, ยอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 10.6%YoY
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.5 ในเดือน เม.ย. (จากระดับ 52.3 ในเดือน มี.ค.) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน, Conference Board เปิดเผยว่าดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ในเดือน มี.ค. ร่วงลง 1.2% สู่ระดับ 108.4 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 โดย Conference Board ระบุว่า ดัชนีบ่งชี้แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ในขณะที่องค์ประกอบหลายตัวของดัชนีต่างปรับตัวอย่างอ่อนแอ และแสดงสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเริ่มตั้งแต่กลางปี 66, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองในเดือน มี.ค. ลดลง 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และดิ่งลง 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 1/66 ขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดไว้ว่าจะขยายตัวได้ที่ระดับ 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้น 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ยอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 10.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญา้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ระดับ 77.87 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.65 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 5.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา กอปรกับนักลงทุนมีความกังวลต่อตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ประสพภาวะชะงักงันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการจ้างงานมีแนวโน้มชะลอตัว ขณะที่ธนาคารพาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อภายหลังเกิดวิกฤตภาคธนาคาร

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 เมษายน 2566)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนเม.ย., ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน มี.ค., ราคาบ้านเดือน ก.พ., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย., ยอดขายบ้านใหม่เดือน มี.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน มี.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/66 (ประมาณการเบื้องต้น), ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือน มี.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค.